
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันพุธที่  17  เมษายน พ.ศ. 2567  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพรทิพย์  สมนาม ประธานสภา ฯ พรทิพย์  สมนาม  
2 นายคนอง  จำลอย รองประธานสภาฯ คนอง  จำลอย  
3 นายจิตร  ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร  ฉันทา  
4 นายพุทธวงษ์  รักติกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พุทธวงษ์  รักติกูล  
5 นายชุมพร  มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร  มีแสง  
6 นายสมาน  ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน  ทวีการ  
7 นายชาญชัย  บุญแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ชาญชัย  บุญแก้ว  
8 นายวินัย  ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย  ไกรทอง  
9 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางธนารีย์  ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 - ลากิจ 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 สิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์  
2 นายไพโรจน์  ดีสวัสดิ์ รองนายก อบต.บ้านสร้าง ไพโรจน์  ดีสวัสดิ์  
3 นางดาริณี  จำลอย เลขานายก อบต.บ้านสร้าง ดาริณี  จำลอย  
4 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง 
ธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ  

5 นายสมาธิ  จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คลัง 

สมาธิ  จันทร์เทศ  

6 นางกัญญา  นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา  นิลสอน  
7 นางสาวเบ็ญจวรรณ  สมนาม นักทรัพยากรบุคคล เบ็ญจวรรณ  สมนาม  

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์  สมนาม 
ประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านสร ้าง เป ็นประธานในที ่ประช ุม ได ้กล ่าวเป ิดการประชุม                            
และดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
นายพรทิพย์ สมนาม  - วันนี้ นางธนารีย์ ฟักสอาด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 ขอลากิจ 1 ท่าน 
ประธานสภา ฯ   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง                      
สม ัยสามัญ สมัยท ี ่  1 คร ั ้งท ี ่  2 ประจำปี พ.ศ. 2567  เม ื ่อว ันที่                  
28  กุมภาพันธ์  2567  

นายพรทิพย์  สมนาม - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง มีส่วนใดขาดตก หรือจะแก้ไขในรายงานการประชุม

หรือไม่ ขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ช่วยพิจารณาตรวจดูด้วยครับ  
 - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่        
28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง                  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 
2567                        
 - รับรอง  8  เสียง 
 - ไม่รับรอง 0  เสียง 
 - งดออกเสียง 0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอใหม่  
นายพรทิพย์ สมนาม 3.1 เรื่องพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา ฯ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,946,000 บาท 

(สิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด
ของการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ด้วยครับ  

 
 

สิบตำรวจเอก... 
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สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ - เรียนท่านประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายก อบต.บ้านสร้าง บ้านสร้าง  ตามที่องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด

ปราจีนบุรี ได้ตั ้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม  เพื่อดำเนินภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านสร้าง และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   การรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งในขณะนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านสร้าง มียอดเงินสะสม ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที ่ 30 
กันยายน 2566 จำนวน 69,828,878.91 บาท (หกสิบเก้าล้านแปดแสน
สองหม่ืนแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 
หักเงินสำรองตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2566 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จำนวน 20,720,720 บาท 
(ยี่สิบล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)  
เงินสะสมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างอนุมัติให้ใช้จ่ายในการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
2/2567 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 8,165,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสน
หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้จำนวน 40,943,158.91 บาท (สี่สิบ
ล้านเก้าแสนสี่หม่ืนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่
ได้รับการอนุมัตินั้น มีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการที่
เป็นการบริการสาธารณะภายใต้อำนาจหน้าที่ ได้อย่างเพียงพอ ทำให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนิน
ภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านสร้างจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านสร้าง จำนวน 16,946,000 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหก  

พันบาทถ้วน... 
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พันบาทถ้วน) โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97  และได้กันเงินสะสมสำรองจ่าย
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว  
ส่วนที ่ เราจะจ ่ายเง ินสะสมในคร ั ้งนี ้  เป ็นด ้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวนเงิน 16,946,000บาท (สิบหกล้านเก้าแสน
สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียด ดังนี้  

          รายงานรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด 
ปราจีนบุรี ประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น 16,946,000 บาท แยกเป็น 

     - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้าง   รวม  16,946,000  บาท 
     งบลงทุน   รวม  16,946,000  บาท 
     ค่าครุภัณฑ ์   รวม  12,780,000  บาท 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      

 1. โครงการติดตั ้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาธารณะ หมู ่ที ่ 8
 บ้านคลองสอง จำนวน 118 จุด จุดละ 71,000 บาท จำนวน 8,378,000     
        บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ SMARTTECH  (SMARTTECH 
SOLAR LED STREET LIGHT)  รุ ่น TL-PSL-60W  ตามบัญชี นวัตกรรมไทย 
สำนักงบประมาณ ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  รหัส 07010040 
(2) เสาไฟแบบเหลี ่ยมเล ื ่อนปร ับระดับความสูงได ้ ร ุ ่น CHE-SPS-602  
ขนาด 2.1 – 6 เมตร แบบกิ่งเดี่ยวสำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า ตามบัญชีนวัตกรรม  
ไทย สำนักงบประมาณ ด้านก่อสร้าง  รหัส 01020010 
(3) ฐานเข็มเหล็ก KEMREX รุ่น FS ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี ่ยม      
2 ชั้น FS76 x 2,000 x 300 x 300 (ขนาด OD76)  ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
สำนักงบประมาณ ด้านก่อสร้าง  รหัส 01010042 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.   
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่   
     2/2566 

2. โครงการ... 
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2. โครงการติดตั ้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาธารณะ หมู ่ที ่ 9     
บ ้านปากคลองสอง จำนวน 35 จ ุด จ ุดละ  71,000 บาท จำนวน 
2,485,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ SMARTTECH   (SMARTTECH 
SOLAR LED STREET LIGHT)  รุ่น TL-PSL-60W ตามบัญชี 
นว ัตกรรมไทย สำน ักงบประมาณ   ด ้ านไฟฟ ้าและอ ิ เล ็ กทรอน ิกส์                  
รหัส 07010040 
(2) เสาไฟแบบเหลี ่ยมเล ื ่อนปร ับระดับความสูงได ้ ร ุ ่น CHE-SPS-602  
ขนาด 2.1 – 6 เมตร แบบกิ่งเดี่ยวสำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า ตามบัญชีนวัตกรรม  
ไทย สำนักงบประมาณ ด้านก่อสร้าง  รหัส 01020010 
(3) ฐานเข็มเหล็ก KEMREX รุ่น FS ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี ่ยม       
2 ชั้น FS76 x 2,000 x 300 x 300 (ขนาด OD76) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
สำนักงบประมาณ ด้านก่อสร้าง  รหัส 01010042 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่   
2/2566 

3. โครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาธารณะ หมู่ที ่ 10    
บ้านท่ากระทุ่ม จำนวน 27 จุด จุดละ 71,000 บาท  จำนวน 1,917,000 
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) โคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ SMARTTECH   
(SMARTTECH SOLAR LED STREET LIGHT) ร ุ ่น  TL-PSL-60W ตามบ ัญชี
นว ัตกรรมไทย สำน ักงบประมาณ  ด ้ านไฟฟ ้ าและอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส์                    
รหัส 07010040 
(2) เสาไฟแบบเหลี ่ยมเล ื ่อนปร ับระดับความสูงได ้ ร ุ ่น CHE-SPS-602  
ขนาด 2.1 – 6 เมตร แบบกิ่งเดี่ยวสำหรับติดตั้งโคมไฟฟ้า ตามบัญชีนวัตกรรม 
ไทย สำนักงบประมาณ ด้านก่อสร้าง  รหัส 01020010 
(3) ฐานเข็มเหล็ก KEMREX รุ่น FS ความยาว 2 เมตร หน้าแปลนสี่เหลี ่ยม      
2 ชั้น FS76 x 2,000 x 300 x 300 (ขนาด OD76)  ตามบัญชีนวัตกรรมไทย 
สำนักงบประมาณ ด้านก่อสร้าง  รหัส 01010042 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 2562 

- เป็นไปตาม... 
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ ่มเติมครั ้งที่  
2/2566 

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   รวม   4,166,000 บาท 
     ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

4. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านคูตานพฝั่ง 
ตะวันออก หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จาก กม.ที่  0+000 ถึง กม.ที่ 
0+875  จำนวน 4,166,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  

2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ ่มเติมครั ้งที่  
2/2566   

รายละเอียดตามท่ีไดช้ี้แจงครับ  

นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  - ขอชี ้แจงในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ 
เลขานุการสภา ฯ  เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร   
         ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  หมวดที่ 8 เงินสะสม ข้อ 97 องค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดอืน
และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน 
บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสม
คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
    กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมี
การบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้ 

รับจ้าง... 
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รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
รายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
ที่กล่าวไปคือเป็นหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม ตามท่ีระเบียบได้กำหนดไว้ 

นายพรทิพย์  สมนาม  - ท่านผู้บริหาร และเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ในการจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภา ฯ  ให้สภาฯ ได้รับทราบแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

รายละเอียด โครงการที่จะจ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ ขอเชิญครับ 
นายสมาน ทวีการ - กระผมนายสมาน ทวีการ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 การจัดทำโครงการ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  ติดตั้งไฟทาง เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชน เพราะปัจจุบันถนนมี

การก่อสร้าง ขยายเส้นทางมากข้ึน รถใช้สัญจรเยอะขึ้น และถนนมีความมืดมาก
ทำให้เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา และเป็นความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก 

นายชุมพร  มีแสง - กระผม นายชุมพร มีแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 การติดตั้งไฟทางผม 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 อยากขอความอนุเคราะห์ให้เร่งดำเนินการเรื่องไฟทางให้กับทุกหมู่บ้าน เพราะ

เป็นโครงการที่ชาวบ้านต้องการ ถนนมีความมืดมาก เพราะอาจจะเกิดอันตราย
กับพ่ีน้องประชาชน 

นายชาญชัย บุญแก้ว - กระผมนายชาญชัย บุญแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ขอขอบคุณฝ่าย 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 บริหารและท่านสมาชิกสภาฯ ที่ช่วยนำโครงการติดตั้งไฟรายทาง ให้กับพี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่ เพราะเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการอย่างมาก
ครับ 

นายคนอง จำลอย - กระผมนายคนอง จำลอย รองประธานสภา อบต.บ้านสร้าง ขอขอบคุณฝ่าย 
รองประธานสภา ฯ บริหารที่จะดำเนินโครงการติดตั้งไฟทางตามซอย ถนนสาธารณะให้กับพี่น้อง

ประชาชนจะได้มีแสงสว่างในการเดินทางสัญจรไป-มา จะได้ช่วยลดอุบัติเหตุ
ได้มาก 

นายพรทิพย์ สมนาม - ในส่วนของโครงการถนนที่จะดำเนินการ ของหมู่ที่ 6  เป็นทางท่ีน้ำท่วมทุก 
ประธานสภา ฯ ปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีทั้งบ้านเรือนที่ประชาชนใช้อาศัยอยู่ และ

ทำการเกษตร ในช่วงฤดูน้ำท่วมประชาชนต้องใช้เรือในการเข้า-ออก ซึ่งได้รับ
ความลำบากชาวบ้านได้ขอมานานแล้ว และเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับที่จะขอ
ก่อสร้างประปาในอนาคต ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่เห็นความสำคัญและ
ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ครับ และในส่วน
ของไฟทางอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยชี้แจงกับพี่น้องประชาชนด้วย บาง
เส้นทางได้ติดตั้งไปแล้ว และมีชาวบ้านถามว่าทำไมไม่ทำต่อ ซึ่ง อบต.จะทำใน
ส่วนของ อบต.รับผิดชอบ ในส่วนเป็นความรับผิดชอบของ อบจ.ปราจีนบุรี ต้อง 

รอให้... 
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  รอให้ อบจ.ปราจีนบุรี ดำเนินการก่อนเพราะเป็นส่วนที ่ อบจ.ปราจีนบุรี

รับผิดชอบ 
- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุมสภา
ฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติโครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนน
สาธารณะ หมู่ที่ 8  บ้านคลองสอง จำนวน 118 จุด จำนวนเงิน 8,378,000 
บาท  ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนน
สาธารณะ หมู่ที่ 8  บ้านคลองสอง จำนวน 118 จุด จำนวนเงิน 8,378,000 
บาท 

- อนุมัติ       8  เสียง 
  - ไมอ่นุมัต ิ   0  เสียง 
  - งดออกเสียง      0  เสียง 

นายพรทิพย์  สมนาม - สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงาน 
ประธานสภา ฯ แสงอาทิตย์ถนนสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านปากคลองสอง จำนวน 35 จุด จำนวน 

เงิน 2,485,000 บาท  ขอมติด้วยครับ       

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนน
สาธารณะ หม ู ่ท ี ่  9  บ ้านปากคลองสอง จำนวน 35 จ ุด จำนวน เงิน 
2,485,000 บาท   

- อนุมัติ       8  เสียง 
  - ไมอ่นุมัต ิ    0  เสียง 
  - งดออกเสียง       0  เสียง 

นายพรทิพย์  สมนาม  - สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงาน 
ประธานสภา ฯ แสงอาทิตย์ถนนสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม จำนวน 27 จุด จำนวน

เงิน 1,917,000 บาท บ้านท่ากระทุ่ม จำนวน 27 จุด ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งไฟรายทางพลังงานแสงอาทิตย์ถนน
สาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม จำนวน 27 จุด จำนวนเงิน 1,917,000 
บาท  

- อนุมัติ       8  เสียง 
  - ไมอ่นุมัต ิ  0  เสียง 
  - งดออกเสียง      0  เสียง 

นายพรทิพย์... 
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นายพรทิพย์ สมนาม  - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงยกระดับถนนดิน 
ประธานสภา ฯ พร้อมลงลูกรังสายบ้านคูตานพฝั่งตะวันออก หมู่ที ่ 6 ผิวจราจรกว้าง 6.00 

เมตร จาก กม. ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+875 จำนวนเงิน 4,166,000 บาท   

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงยกระดับถนนดินพร้อมลงลูกรังสาย 
บ้านคูตานพฝั่งตะวันออก หมู ่ที ่ 6 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร จาก กม.         
ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+875 จำนวนเงิน 4,166,000 บาท   

   - อนุมัติ       8  เสียง 
  - ไมอ่นุมัต ิ  0  เสียง 
  - งดออกเสียง      0  เสียง 

นายพรทิพย์  สมนาม 3.2 เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม ่
ประธานสภา ฯ 1. พิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เครื่องถ่าย

เอกสาร ระบบดิจิทัล (ชนิดขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 
เครื่อง ราคา 92,100 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2566 รายการที่ 10.1.1   ขอเชิญท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด
ครับ 

สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ - เรื่องพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  
นายก อบต.บ้านสร้าง 1. พิจารณาโอนงบประมาณอนุมัติตั ้งจ่ายรายการใหม่ เครื่องถ่ายเอกสาร 

ระบบดิจิทัล (ชนิดขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 
ราคา 92,100 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2566 รายการที่ 10.1.1    

 รายละเอียดการโอนงบประมาณ เพ่ือขออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สำนักปลัด  
 1. รายการขออนุมัติโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ชนิดขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 

จำนวน 1 เครื่อง  
งบประประมาณที่ขอโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน 92,100 บาท 

 รายการขออนุมัติโอดลด  - แผนงานบริหารทั่วไป 
             - งานบริหารทั่วไป 
             - งบบุคลากร ฝ่ายประจำ งบประมาณคงเหลือก่อน

โอน จำนวนเงิน 1,259,300 บาท ข้อบัญญัติงบประมาณฯ หน้า 9/52 
 งบประมาณท่ีขอโอนลด  92,100 บาท    
       - หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด 
  

หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2566 รายการ
ที่ 10.1.1 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่มีจำนวน 1 รายการครับ 
นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง - การโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง 
เลขานุการสภา ฯ มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2563  หมวดที่ 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อที่ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัต ิของสภาท้องถิ ่น และข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือ
ทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ 

นายพรทิพย์  สมนาม - ท่านผู้บริหารและเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบกระทรวง 
ประธานสภา ฯ  มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีสมาชิกสภา ฯ 
ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่สอบถามเพิ่มเติม จะขอมติพิจารณาขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิทัล (ชนิดขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
92,100 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 
รายการที่ 10.1.1  ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัตโิอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิทัล (ชนิดขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ราคา 
92,100 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 
รายการที่ 10.1.1    

- อนุมัติ       8  เสียง 
  - ไมอ่นุมัต ิ 0  เสียง 
  - งดออกเสียง     0  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
นายพรทิพย์  สมนาม       - ขอเชิญสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน มีเรื่องที่จะแจ้งหรือข้อสอบถามในที่ 
ประธานสภา ฯ  ประชุมสภา ฯ  เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบ หรือเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน เชิญครับ  

 นายวินัย... 



-11- 

นายวินัย ไกรทอง - ขอปรึกษาเรื่องถนน หมู่ 11 ที่ได้ทำ MOU ไปแล้ว อยากทราบความคืบหน้า 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 11 ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ หรือจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ขอบคุณครับ 

นายพุทธวงษ์ รักติกูล - อยากให้ติดตั้งไฟรายทาง ถนนเส้นที่วิ่งเลียบคลองเชื่อมต่อกัน ยาวไปถึง หมู่ 
สมาขิกสภา ฯ หมู่ 3   1 , 2 , 3 เพราะถนนมืดมาก และประชาชนใช้สัญจรไปมาตลอด  

นายจิตร  ฉันทา - อยากให้ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ 1 - หมู่ 3 เพื่อความสะดวกของพ่ีน้อง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 1 ประชาชน           

นายชุมพร  มีแสง  - ขอฝากเรื่อง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 5 1. ขอติดตามเรื่องถนนลูกรัง ที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ทุกสายในพ้ืนที่ 

รับผิดชอบของ อบต. บ้านสร้าง อยากให้เร่งดำเนินการในช่วงนี้เนื่องจากจะ
ชำรุดไปมากกว่านี้ ช่วงฝนตกจะทำลำบาก 

 2. เรื่องไฟทาง ตอนนี้มีชำรุดไฟดับหลายจุด ถนนมีความมืดมาก ควรต้อง
ดำเนินการซ่อมแซมก่อนทีจ่ะทำโครงการติดตั้งไฟไหมครับ  เพราะตอนนี้ถนน
มืดมาก กลัวจะเกิดอันตราย  

 3. เนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วน ไปเช่าที่วัดอยู่อาศัย และได้ขอความอนุเคราะห์
ขอให้ อบต.บ้านสร้าง ประสานขอขยายเสาไฟเข้าไปติดตั้งเพ่ิมเพราะตอนนี้
ชาวบ้านเดินสายไฟกันเอง กลัวจะเกิดอันตราย 

 4. สายเสียงตามสายมีชำรุดหลายจุดไม่สามารใช้การได้ อยากให้ช่วย
ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 

นายสมาน ทวีการ - ถนนเส้นบ้านนายสงคราม โฉมสม อยากให้ช่วยซ่อมแซมเพราะชาวบ้านร้อง  
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 9 ขอมานานแล้ว เกิดอุบัติเหตุหลายหนแล้ว ส่วนที่จะทำโครงการติดตั้งไฟทาง 

เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ ถนนจะได้มีแสงสว่างเพียงพอและมีความปลอดภัยใน
การเดินทาง  

นายชาญชัย บุญแก้ว - ขอลูกรังซ่อมถนนคลองอ้ายด้วน ถนนมีการทรุดตัว ชาวบ้านได้นำดินริมคลอง 
สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10 มาใส่ไว้  เวลาฝนตกชาวบ้านเข้าออกลำบากเพราะเป็นดินไม่มีลูกรังเลย อยาก

ให้ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ          

นายพรทิพย์  สมนาม - ขอเพ่ิมเติมเนื่องจากชาวบ้านได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ให้ อบต.บ้านสร้าง 
ประธานสภา ฯ  ช่วยซ่อมแซมไฟลานกีฬาโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ตอนนี้ไฟดับหมดครับ  
        - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอผู้บริหารอีกหรือไม่ครับ   
  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 

สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์  - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ   
นายก อบต.บ้านสร้าง - ถนนหมู่ 9 ซอยบ้านนายสงคราม โฉมสม และหมู่ 10 บ้านนายแสงด้วย 

ขอให้ช่างและฝากปลัดด้วยนะครับ ขอให้เร่งดำเนินการ 

-ถนนหมู่ 11... 
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- ถนนหมู่ 11 ฝากท่านปลัดทำหนังสือสอบถามด้วยครับ จะได้ดำเนินการต่อไป 

 - หมู่ 3 เรื่องการติดตั้งไฟรายทาง มีแผนว่าจะดำเนินการครับ เพราะถนนมืด 
และตอนนี้เครื่องมีอทางการเกษตร เครื่องสูบน้ำ ของเกษตรกรหายบ่อย ถ้า
หากมีไฟส่องสว่างจะทำให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

 - หมู่ 1  เรื่องไฟก็มีแผนที่จะดำเนินการเพราะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกันของหมู่ 
1 ถึงหมู่ 3 

 - หมู่ 5  การซ่อมแซมถนนลูกรังขอให้ช่างและพัสดุ ช่วยเร่งดำเนินการเลยครับ  

 - ไฟลานกีฬาขอให้ช่างไปตรวจดู และดำเนินการด้วยครับ 

นายพรทิพย์  สมนาม  - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีเรื่องหรือปัญหาจะเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภา ฯ  เพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ และคณะผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้   

ขอเลิกประชุม ขอบคุณครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 

ลงชื่อ      สุพชรสิริ  มาทอง          ผู้จดบันทึกการประชุม  
              ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง  )  
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

 
ลงชื่อ       พรทิพย์  สมนาม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              ( นายพรทิพย์ สมนาม )      
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    ลงชื่อ      สมาน ทวีการ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสมาน  ทวีการ ) 
 

    ลงชื่อ    พุทธวงษ์  รักติกูล        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายพุทธวงษ์  รักติกูล ) 
 

    ลงชื่อ       ธนารีย์  ฟักสอาด         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นางธนารีย์  ฟักสอาด ) 
 

 (รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี                       
พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่  17  เมษายน พ.ศ.2567)  


